

## 4 Thái Bình

### ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 18/10, Đoàn công tác của Tòa án nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, tòa án nhân dân (TAND) hai cấp tỉnh Thái Bình đã thụ lý hơn 4.300 vụ (tăng gần 200 vụ so với cùng kỳ năm 2018), đã giải quyết xong 3.500 vụ, việc, đạt tỷ lệ trên 81%. So với cùng kỳ năm 2018, số lượng các loại án đều tăng như: án về xâm phạm tính mạng sức khỏe, án xâm phạm tình dục (từ đầu năm đã xét xử 11 vụ với 14 bị cáo). Để thực hiện tốt công

tác xét xử, TAND hai cấp trong tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc 14 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng xét xử của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, cơ bản bảo đảm tiến độ đề án, không có trường hợp nào xử oan, lọt người, lọt tội; đường lối xét xử cơ bản sát, đúng, tỷ lệ án bị hủy thấp. Những vụ án trọng điểm, án được dư luận xã hội quan tâm như giết người, tham nhũng đều được xét xử nhanh, nghiêm khắc. Đối với án hành chính không có án bị hủy, sửa. Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính đã có hiệu lực pháp luật bị khiếu nại đều được trả lời không có căn cứ kháng nghị. Ngoài ra, qua thực hiện thí điểm, 5 trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND hai

cấp tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả nổi bật, tổng số đơn thụ lý là 1.147 đơn, đã giải quyết 100%, số vụ việc hòa giải, đối thoại thành đạt tỷ lệ 70%. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo tới Đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của Thái Bình trong thời gian qua. Về công tác xét xử trong thời gian qua, ngành Tòa án Thái Bình đã đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, không ngừng nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, giữ cho pháp luật được nghiêm minh; qua đó, xây dựng hệ thống TAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao quan tâm đầu tư kinh phí xây mới trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà và huyện Tiền Hải đã xuống cấp; địa phương sẽ bố trí quỹ đất theo đúng quy hoạch của ngành. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TAND hai cấp tỉnh Thái Bình trong thời gian qua. Trong đó, công tác xét xử luôn bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án nào xử oan sai, lọt người, lọt tội, không có án quá hạn, kéo dài. Công tác hòa giải, đối thoại, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và công khai bản án tại TAND hai cấp tỉnh Thái Bình được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu TAND hai cấp tỉnh Thái Bình tập trung

thành trước ngày 5/11/2019, báo cáo kết quả giám sát và ký hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11/2019. Các đơn vị đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót, thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới. Thực hiện kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ tổ chức giám sát ban thường vụ các huyện ủy, thành phố, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên và một số tổ chức đảng cơ sở. Thời gian giám sát phải hoàn

vào các nhiệm vụ trọng tâm: Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và địa phương; thực hiện hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, tăng cường hơn nữa việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hòa giải; tăng cường bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực, trước mắt làm tốt quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ tới.

Sau khi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các thành viên Đoàn công tác đã đi thăm Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thao MXP tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình).

**NGUYỄN TÙNG**

Đoàn giám sát, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy và các tổ chức cơ sở đảng được giám sát nghiên cứu kỹ kế hoạch, đề cương, chuẩn bị đầy đủ nội dung, thực hiện nghiêm túc, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát và điều hành giám sát, không để xảy ra sai sót. Các thành viên Đoàn giám sát cần phối hợp chặt chẽ, nêu rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế để việc giám sát mang lại hiệu quả thiết thực.

### TRIỂN KHAI GIÁM SÁT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát; Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33; kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 và đề cương báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Theo đó, việc giám sát nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót, thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới. Thực hiện kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ tổ chức giám sát ban thường vụ các huyện ủy, thành phố, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên và một số tổ chức đảng cơ sở. Thời gian giám sát phải hoàn

### GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); số kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động cuộc thi “Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác” và cuộc thi “Người Thái Bình, đất Thái Bình”. Công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội tiếp tục được triển khai chặt chẽ, thường xuyên trong toàn ngành tuyên giáo với những hình thức đa dạng: ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền; duy trì nền nếp việc tổ chức hội nghị báo

cáo viên hàng tháng; tiến hành triển khai phiếu thăm dò nhu cầu thông tin của đội ngũ báo cáo viên các cấp để có những điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới... Bên cạnh đó, hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã thường xuyên nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, các sự kiện, vấn đề chính trị, xã hội, những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở; đồng thời, tổng hợp tình hình dư luận xã hội hàng tháng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh.

### TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ...

(*Tiếp theo trang 1*)

trong và ngoài tỉnh cùng đồng đạo các thầy cô giáo và học sinh của nhà trường.

Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình tiến thời là Trường Day chủ, dạy nghề cho người khuyết tật được thành lập ngày 27/10/1979 theo Quyết định số 92 của UBND tỉnh với nhiệm vụ là nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy văn hóa, phục hồi chức năng, dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật và các đối tượng chính sách. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. 40 năm qua, Trường đã đào tạo được 40 khóa nghề may, 40 khóa nghề mộc, 26 khóa nghề điện - điện tử, 17 khóa nghề cơ khí, 17 khóa nghề tin học, 11 khóa nghề kế toán với hàng chục nghìn học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi, con thương binh, liệt sĩ, con hộ nghèo, cận nghèo đã ra trường và có khả năng tự kiếm sống bằng nghề đã

học. Với những đóng góp to lớn cho xã hội, Trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của thầy và trò nhà trường trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, mở rộng các loại hình đào tạo, quy mô tuyển sinh, đào tạo những ngành nghề thiết thực phù hợp với người khuyết tật, giúp các em xóa đi những mặc cảm, tự ti để nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quán triệt, thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; mở rộng liên kết với các trường,

các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo cơ hội học nghề cho người khuyết tật, bảo đảm 100% học sinh ra trường có việc làm; đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.

Tại hội buổi lễ, 66 học sinh đạt thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên dương, khen thưởng.

Chiều ngày 18/10, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Với bề dày phát triển gần 60 năm, đội ngũ giáo viên yêu nghề, vừa giỏi lý thuyết vừa thạo thực hành, tỷ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm của Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình đạt trên 70%, trên 80% học sinh làm đúng nghề đã

được học. Những năm gần đây, công tác tuyển sinh các hệ đều vượt chỉ tiêu. Năm học 2019 - 2020, nhà trường tuyển sinh được 12 lớp trung cấp chính quy với 440 học sinh, vượt chỉ tiêu kế hoạch, hệ dạy nghề thường xuyên được 3 tháng tuyển sinh được 27 lớp với tổng số 918 học viên. Đặc biệt, năm học vừa qua, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình là đại diện duy nhất cho khối đào tạo của tỉnh duy hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đạt 2 giải trong đó có 1 giải nhì.

Năm học 2019 - 2020, với phương châm đào tạo tăng cường thực hành, thực tập, gắn đào tạo với thực tiễn phát triển nông nghiệp của địa phương và doanh nghiệp, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình chủ động đề xuất các chương trình hợp tác với các đơn vị đào tạo của tỉnh duy hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đạt 2 giải trong đó có 1 giải nhì.

### HỘI LHPN HUYỆN ĐÔNG HUNG

### Khánh thành mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019), vừa qua, Hội LHPN huyện Đông Hưng phối hợp với chính quyền xã Đô Lương khánh thành mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Phương, thôn 5, xã Đô Lương.

Chị Nguyễn Thị Phương sức khỏe yếu, nuôi mẹ già ốm đau, kinh tế gia đình khó khăn, nhiều năm qua phải ở trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Được Hội LHPN huyện

trường lao động. Ngoài những ngành học truyền thống, nhà trường chú trọng và mở rộng đào tạo nguồn ứng viên nông nghiệp phục vụ nhu cầu thực tập sinh tại Nhật Bản và các nước phát triển.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường đa dạng các loại hình đào tạo theo định hướng thực hành nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao cho xã hội. Không ngừng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy, thực hành và quản lý giáo dục. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch đào tạo lại đội ngũ cán bộ nông nghiệp cơ sở nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo nông nghiệp của địa phương, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

**THU HIỀN**

### Thứ bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019

### CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019), sáng ngày 18/10, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh; đồng thời, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của chị em vào sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của các cấp hội phụ nữ đã mang dấu ấn đậm nét trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới các cấp hội phụ nữ và toàn thể chị em tiếp tục giữ gìn, phát huy kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thái Bình nói riêng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa, đổi mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước mắt, tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy lựa chọn nhân sự tiêu biểu tham gia cấp ủy các cấp, có thể tham gia vào bộ máy lãnh đạo chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các hoạt động và phong trào của Hội LHPN tỉnh. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tổ chức thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ của hội, mang lại quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho hội viên, phụ nữ.

**KUÂN PHƯƠNG**

### THĂM MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 18/10, UBND tỉnh tổ chức đón, dự tham quan và tiếp đoàn đại biểu dự hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do đồng chí Trần Thanh Nam, Thủ tướng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn về thăm mô hình nông thôn mới tiêu biểu tại huyện Quỳnh Phụ. Đón và tiếp đoàn có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố.

Đây là một trong ba huyện của tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quỳnh Phụ có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đạt được kết quả đó, ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, huyện Quỳnh Phụ đã huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 1.050 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình thiết chế văn hóa, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội... Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện ước đạt 45,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2018 còn 1,6%; tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn huyện đạt 98%. Quỳnh Phụ phấn đấu đến năm 2020 có 8 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%.

Trực tiếp đến tham quan Trường Mầm non An Bài (thị trấn An Bài), cánh đồng rau màu, mô hình sản xuất rau an toàn (xã Quỳnh Hải), dâng hương tưởng niệm Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đình, đền Bến Tượng A Sào (xã An Thái), đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất phấn khởi trước sự đổi thay của huyện Quỳnh Phụ nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị nhằm hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; các mô hình sản xuất đã thực sự phát huy hiệu quả trong việc nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

**MINH HƯƠNG**

### THÀNH PHỐ...

(*Tiếp theo trang 1*)

với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp 2.192 hội viên vay 69 tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát huy kết quả đã đạt được, giai đoạn 2019 - 2024, các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu hàng năm 100% xã, phường phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; 100% chi hội đăng ký với số hội viên đăng ký đạt 80%, trong đó có 70% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Nhân dịp này, 45 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2019 đã được khen thưởng.

#### THÁI THUY

### Thu nhận 218 đơn vị máu trong ngày hội HMTN

Sáng ngày 18/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Thái Thụy phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội HMTN đợt 3 năm 2019.

Ngày hội HMTN đã thu hút hơn 250 giáo viên các trường học phía Bắc huyện Thái Thụy tham gia. Kết quả, ban tổ chức thu được 218 đơn vị máu, góp phần bù sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thái Thụy đã huy động được 877 đơn vị máu, vượt trên 20% kế hoạch năm 2019. Dự kiến, đợt 4 của ngày hội HMTN huyện Thái Thụy sẽ diễn ra vào ngày 15/11/2019.

**THU TRANG**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG